

ทันหุ้น - KSL รับเงินบาทอ่อนค่า-
ออเดอร์พุ่งหนุนครึ่งหลังแจ่ม บิ๊ก
“ชัช ชินธรรมมิตร” ปรับเป้าหมาย
ที่บอ้อยปีนี้เพิ่มเป็น 11 ล้านตัน จาก
เดิม 6.8 ล้านบาท รับผิดชอบโตเตน
โบรคซีราคาน้ำตาลพันจุดต่ำสุด เนะ
ทยอยสะสม เคาะเป้า 3.54 บาท

นายชัช ชินธรรมมิตร รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
หรือ KSL เปิดเผยว่า บริษัทคาด
ผลประกอบการงวดบัญชีครึ่งหลัง
ปี 2561 (พ.ค.-ต.ค.61) น่าจะปรับ
ตัวดีขึ้นกว่าช่วงครึ่งปีแรกที่มีรายได้
7.13 พันล้านบาท เนื่องจากแนวโน้ม
คำสั่งซื้อ (ออเดอร์) ผลิตภณฑ์น้ำตาล
เติบโตต่อเนื่อง หลังธุรกิจมีการทำ
ตลาดลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มเติม รวม
ทั้งเงินบาทอ่อนค่าช่วยสนับสนุนอีก
ทางหนึ่ง จากการสำรวจข้อมูลความ
เคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด
พบว่าอยู่ที่ 33.52 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ (อิงข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ 23 ก.ค. 61)

● **อัพเป้าที่บ 11 ล้านตัน**

ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้ของธุรกิจ
น้ำตาลมาจากการส่งออกสินค้าไปยัง
ต่างประเทศประมาณ 80%, ผลิต
และจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าในไทย
20% ซึ่งหากจำแนกโครงสร้างรายได้
ตามธุรกิจของ KSL แบ่งเป็น ธุรกิจ
น้ำตาล 85%, ธุรกิจโรงไฟฟ้าอีก



ชัช ชินธรรมมิตร

10% และที่เหลือมาจากส่วนอื่นๆ เช่น
บริษัทร่วมทุน
อย่างไรก็ดี ในแง่ของธุรกิจโรง
ไฟฟ้าของ KSL นั้นปัจจุบันมีกำลัง
การผลิตอยู่ระดับ 250-270 เมกะ
วัตต์ โดยเป็นการขายไฟฟ้าเข้าระบบ
ราว 50 เมกะวัตต์ ขณะที่อีกประมาณ
200 เมกะวัตต์จะใช้ในโรงงานน้ำตาล
กลุ่มบริษัท และที่เหลือมาจากส่วน
อื่นๆ เช่น บริษัทร่วมทุน

‘KSL’บาทอ่อน-ออเดอร์เข้า น้ำตาลพันจุดต่ำ-เนะสะสม

สำหรับแนวโน้มยอดที่บอ้อย
งวดบัญชีปี 2561 (พ.ย. 60-ต.ค.61)
บริษัทได้มีการปรับเป้าหมายตัวเลข
เพิ่มเป็น 11 ล้านตัน จากเดิมที่วาง
ไว้ 6.8 ล้านตัน หลังแนวโน้มผลผลิต
ที่ออกสู่ตลาดปรับตัวดีขึ้นประกอบ
กับมีคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) ที่ขยายตัว
ค่อนข้างมาก ส่วนในแง่รายได้ปีนี้
คาดออกมาใกล้เคียงปีก่อนจากราคา
น้ำตาลในตลาดโลกอ่อนตัวลง

● **ลุ้นราคาน้ำตาลพัน**

นายชัช กล่าวเพิ่มเติมว่า แนว
โน้มราคาน้ำตาลตลาดโลกในปัจจุบัน
ถือว่าอ่อนตัวลงค่อนข้างมาก เพราะ
ตลาดปริมาณตลาดโอเวอร์ซัพพลาย
หลังมีปริมาณฝนตกอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวน
มาก โดยล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ราว 11
เซ็นต์ต่อปอนด์ แต่เชื่อราคาขายเฉลี่ย
ทั้งปีของบริษัทน่าจะอยู่ที่ประมาณ 14-
15 เซนต์ต่อปอนด์ เพราะได้มีการทำ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าไปแล้วบางส่วน
อีกทั้งมองว่าน่าจะเห็นราคาน้ำตาลหลัง
จากนี้ปรับตัวขึ้น

สำหรับงบการเงินงวดบัญชีปี

2560 (พ.ย.59-ต.ค.60) ของ KSL
มีกำไรสุทธิ 1.97 พันล้านบาท โดย
มีรายได้รวมประมาณ 1.8 หมื่นล้าน
บาท ในส่วนนี้เป็นรายได้จากการ
ขายและบริการ 1.56 หมื่นล้านบาท
ขณะที่กำไรจากการรวบรวมธุรกิจ
เอทานอล กับธุรกิจชีวภาพของ BCP
ราว 1.9 พันล้านบาทหลังหักภาษี
และมีบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า
สินทรัพย์ 223 ล้านบาท และบันทึก
สำรองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เพิ่มขึ้น 56 ล้านบาท

● **พันจุดต่ำสุดล้น 3.54 บ.**

ด้านนักวิเคราะห์ บริษัทหลัก
ทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) กล่าวว่า ฝ่ายวิเคราะห์ให้ค่า
แนะนำ “ทยอยซื้อ” หุ้น KSL ราคา
เป้าหมาย 3.54 บาท แม้อัตราแลกเปลี่ยน
ตลาดโลกในปัจจุบันจะปรับขึ้นจำกัด
จากปริมาณผลผลิตที่มาก และส่ง
ผลให้การดำเนินงานงวดบัญชีปี 2561
ยังอ่อนแอ แต่ฝ่ายวิเคราะห์คาดว่า
แนวโน้มราคาน้ำตาลผ่านจุดต่ำสุดแล้ว
คาดจะหนุนให้การดำเนินงานกลับมา
ฟื้นตัวได้อีกครั้ง